



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ■ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 ■ โทรสาร 0-259-6172

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 หน้า 2 มูลค่าข่าว 584,856.-

วันเด็กผู้หญิงสากล ชูธงความเท่าเทียม

● กรุงเทพธุรกิจ

มือเรีวฯ นี้ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และภาคี
วิชาชีพสตรี คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกัน
จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กผู้หญิงสากล
เพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้สังคมเห็นถึง
ความสำคัญของการมอบสิทธิและความ
เท่าเทียมแก่เด็กและเยาวชนหญิง
เพื่อสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่าง
เท่าเทียม

กิจกรรมวันเด็กผู้หญิงสากล ประจำปี
2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่
อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร โดยได้รับเกียรติจาก
สตีฟฟาน แฮร์สเตริม เอกอัครราชทูต
สวีเดน ประจำประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดงาน โดยภายในงานมีการจัดเวที
เสวนา 2 หัวข้อ คือ 'สิทธิเด็กผู้หญิงและ
ผู้หญิง เสี่ยงสะท้อนปัญหา และแนวทาง
การแก้ไข'

เวทีแสดงความคิดเห็นโดยกลุ่ม
ตัวแทนเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์ กลุ่ม
ไร้รัฐไร้สัญชาติ และกลุ่มเคลื่อนย้าย
เริ่มด้วย 'นลินี' เยาวชนจากกลุ่มชาติพันธุ์
ที่เติบโตมาในสังคมผู้ชายเป็นใหญ่ และ
มักได้ยินคำพูดจากผู้นำหมู่บ้านว่า "ทำไม
มีแต่ผู้หญิงมาประชุม ผู้หญิงจะทำอะไร
ได้ นอกจากทำกับข้าว" และ 'แอน แยม'
เยาวชนกลุ่มเคลื่อนย้ายที่ต้องการการ
เรียกร้องความปลอดภัยในการใช้ชีวิต
และสิทธิในการศึกษาให้แก่ลูกหลาน
ของแรงงานข้ามชาติ

คำอึ้ง เยาวชนหญิงจากกลุ่มไร้รัฐไร้
สัญชาติที่บอกล่าปัญหาของการเป็นเด็ก
ติด G ซึ่งทำให้พวกเขาถูกจำกัดสิทธิใน
การใช้ชีวิตหลายอย่าง เช่น การห้ามออก
นอกพื้นที่ ไม่มีสิทธิในการศึกษาหรือร่วม
กิจกรรมที่สามารถช่วยพัฒนาตนเอง



'อรนลิน' เยาวชนจากชุมชนที่เด็กผู้หญิง
อายุต่ำกว่า 18 ปีต้องแต่งงานและตั้งครรภ์
ตั้งแต่อายุน้อยที่ยังไม่มีความพร้อม
แต่เนื่องจากปัญหาความยากจนและไม่
ได้รับการศึกษา ทำให้เด็กผู้หญิงในชุมชน
ต้องแต่งงานเพื่อความอยู่รอด

'การตูน' หนึ่งในนักเรียนช่างที่เจอ
ปัญหาการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน
เนื่องจากผู้ว่าจ้างมักมองว่าเป็นผู้หญิง
และไม่มีความสามารถเท่าเทียมผู้ชาย
ทำให้ผู้หญิงหลายคนในสายงานนี้ไม่

ได้รับโอกาสจ้างงานทั้งที่มีความสามารถ
ไม่แพ้กัน และสุดท้าย 'ชนกร' เยาวชน
จากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต้องเจอกับการถูก
ล้อเลียนเรื่องเพศ และถูกปิดกั้นในการ
แสดงออกที่ไม่ตรงกับเพศสภาพ ทำให้
มีเพื่อนหลายคนไม่
กล้าแสดงออกความ
เป็นตัวเอง รวมถึง
การอยู่ในชุมชนที่
ผู้นำมักเป็นเพศชาย
จึงต้องการทำให้เห็น

ว่า การเป็นผู้ที่ไม่
ควรตัดสินกันที่เพศ
หัวข้อ

เสวนาต่อมา ‘คน
รุ่นใหม่กับความ
เสมอภาคระหว่าง
เพศ’ ร่วมแสดงความคิดเห็นโดย
นักกิจกรรมเยาวชนที่ขับเคลื่อนประเด็น
สังคมและความเท่าเทียม โดยมี **นลัทพร
ไกรฤกษ์** บรรณาธิการเว็บไซต์

ThisAble.me ที่มาเล่าถึงประเด็นความ
พิการที่ทับซ้อนกับความเป็นเพศ ซึ่งเธอ
มองว่าเกิดจากวัฒนธรรมของสังคมที่
ชอบกำหนดบทบาทให้คนอื่นโดยใช้เพศ
เป็นตัวตัดสิน โดยคุณนลัทพรยกตัวอย่าง
ให้ฟังว่า มีผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะแต่งงาน
ทว่าเป็นผู้พิการทั้งตัว คนในสังคมจึงตั้ง
คำถามว่า “พิธีการแบบนี้จะเป็นหัวหน้า
ครอบครัวได้อย่างไร” ทั้งที่การเป็นหัวหน้า
ครอบครัวไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายเสมอไป

ณกฤตนัน ดิษฐบรรจง ผู้จัดตั้ง
เครือข่ายเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี
(ประเทศไทย) เล่าถึงปัญหาที่ผู้ติดเชื้อ
ต้องเผชิญในสังคม เนื่องจากสังคมมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้ป่วยเอชไอวี เพราะ
การสร้างภาพจำแบบผิดๆ ทั้งที่จริงแล้ว
หากผู้ป่วยกินยาและเข้ารับการรักษา
อย่างสม่ำเสมอ จะทำให้เชื้อในร่างกายลด
ลงจนตรวจไม่พบ ซึ่งนั่นก็หมายความว่า
ผู้ติดเชื้อไม่สามารถส่งต่อเชื้อได้ รวมถึง
การคุกคามทางเพศที่ปัจจุบันไม่เกิดขึ้น



เฉพาะกับเด็กหรือผู้หญิงเพียงอย่างเดียว

ฐานิตา วงศ์ประเสริฐ นัก
เคลื่อนไหวเยาวชนด้านความหลากหลาย
ทางเพศ ที่ต้องการแก้ไขกฎหมายให้
‘คนทุกคน’ สามารถแต่งงานกันได้ ไม่
ว่าจะมีเพศใดก็ตาม ซึ่งความสำคัญของ
การสมรสก็เพื่อให้กลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายทางเพศได้รับสิทธิต่างๆ ใน
ชีวิตเท่าเทียมกับคู่รักชายหญิงทั่วไป และ
สุดท้าย **ธารารัตน์ ปัญญา** เล่าถึงปัญหา
การคุกคามทางเพศและความสำคัญของ
การเยียวยาผู้ถูกรังแก ไม่ว่าจะเป็
นด้านกฎหมายที่ไม่เอาจริงเอาจัง หรือการ
เยียวยาผู้เสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ
รวมถึงปัญหาวัฒนธรรมที่กดทับ ซึ่ง
ทำให้หลายครั้งผู้เสียหายถูกมองว่าเป็น
ฝ่าย ผิด หรือหลายคนไม่กล้าเอาผิดจาก
ผู้กระทำ

แม้สังคมไทยในปัจจุบันจะเปิดกว้าง
กับความหลากหลายและความเท่าเทียม
มากกว่าในอดีต แต่ต้องยอมรับว่า

ประเทศของเรายังคงมีคนบางกลุ่มที่ไม่
เข้าใจและรับรู้ถึงปัญหา ว่าในสังคม
รอบตัวไปจนถึงชุมชนเล็กๆ ในหลาย
พื้นที่ ยังคงมีคนบางกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ
และความเท่าเทียมในการใช้ชีวิต หรือ
ไม่สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้ รวมถึง
ต้องเผชิญกับความคิดและทัศนคติในแง่
ลบที่สังคมมีต่อพวกเขาอีกด้วย องค์การ
แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
และภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จึงร่วมกันสะท้อน
เสียงจากเด็กผู้หญิงและคนหลายๆ กลุ่ม
ที่กำลังต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเอง
เพื่อให้คนในสังคมตระหนักถึงความ
สำคัญเรื่องความเสมอภาคมากขึ้น